



เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ฉบับที่ 4 ปีที่ 5 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2554



ประเพณีสงกรานต์ หรือประเพณีทำบุญรับปีใหม่ของไทยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล เป็นการเปลี่ยนแปลงศักราชใหม่ของไทย และถือเอาวันสงกรานต์นี้เป็นวันครอบครัว โดยประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปและมีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การปล่อยนกปล่อยปลา ถือกันว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ที่ควรสืบทอดและรักษาไว้เป็นมรดกของชาติสืบต่อไป ดังนั้นเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดโครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2554 ขึ้น ในวันที่ 12 เมษายน 2554 ซึ่งในวันงานก็มีกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

ในระหว่างวันที่ 5-8 เมษายน 54 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้เพิ่มความรู้ความสามารถและตื่นตัวในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเป็นการฝึกพื้นฐาน และทำให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้เกิดทัศนคติที่ถูกต้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหารวมทั้งการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพรวมทั้งปฏิบัติงานในสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

กองบรรณาธิการ

รองอธิการบดี อุดมพิสัย (ปลัดเทศบาล) ,น.ส.ธัญญา เตชะระบ (รองปลัดเทศบาล), นายศักดิ์ เรืองฤทธิ์ (หัวหน้าสำนักปลัด),
น.ส.นงนุช แก้วทิพย์ (นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ วิชาการหัวหน้ากองสาธารณสุข)
นายบุญชอบ วรรณวิทย์ (นายช่างโยธา) นายณัฐชยา กางพิศ (รพ.การเงินและบัญชี วิชาการหัวหน้ากองคลัง) พนักงานเทศบาลทุกคน

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม จันทบุรี
โทรศัพท์ : 0-4438-7155, 0-4438-7141
โทรสาร : 0-4438-7141



ปัจจุบันมีสภาพภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่สำคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหภาวะโลกร้อนโดยตรง เนื่องจากต้นไม้ เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุล การใช้พื้นที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพื้นผิวในพื้นที่นั้นๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการ แก้ไขปัญหาโลกร้อน รวมทั้งในปี พ.ศ.2554 เป็นปีมหามงคล เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเฉลิม พระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา ดังนั้นเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม จึงได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ในวันที่ 28 เม.ย. 54 ในโครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว เพื่อร่วมถวายเป็นสักการะในวโรกาสมหามงคลและ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหภาวะโลกร้อน

เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม นำโดยนายสมคิด ฤาชา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม เข้าร่วมงานนิทรรศการ สัจจรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จังหวัดนครราชสีมาได้ กำหนดให้เข้าร่วมชมงานในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554 ณ ห้างสรรพสินค้า The Mall นครราชสีมา (ห้อง MCC Hall)

